

สรุปประเด็น การประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงสาธารณสุข  
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานการประชุมแจ้งให้ทราบว่า การนำเสนอครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขให้พร้อมต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการเน้นหนัก 1 ปี 4 เดือน 10 ประเด็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เสนอนายกรัฐมนตรี</li> <li>2.โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการชาติ (29 แผนงาน) ในระดับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 19 แผนงาน ส่วนในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 แผนงาน ที่เสนอสำนักงานงบประมาณ</li> </ol>	ที่ประชุมรับทราบ
	<p><b>1.1 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</b></p>	<p><b>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย</b>  <b>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี :</b> ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  <b>แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  <b>แผนงานระดับกระทรวงที่ 1 :</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  <b>ตัวชี้วัดระดับโครงการ :</b> เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 2) เด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 54  <b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> 1) ตั้งครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 72                  2) เด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85                  3) เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 63                  4) ความรุนแรงในครอบครัวที่กระทำต่อเด็กปฐมวัยลดลง ร้อยละ 7  <b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> 1. พัฒนาระบบการทำให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย                  2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของเด็กแรกเกิด/ปฐมวัย                  3. ส่งเสริมความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย  <b>แผนบูรณาการ 1 คนไทยมีศักยภาพตลอดช่วงชีวิต</b>  <b>ตัวชี้วัดที่ 1 :</b> ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ  <b>แนวทาง :</b> ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัยอายุ 0-5ปี)  <b>มาตรการ :</b> พัฒนาระบบการทำให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย  <b>กิจกรรมสำคัญ :</b> 1. พัฒนาระบบและมาตรฐานบริการเพื่อตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกในครรภ์ครบ 32 สมองดี (กรมอนามัย/กรมการแพทย์ = 11.4529 ล้านบาท)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานฯ ให้แนวทางเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ทางจังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกโครงการ</li> <li>2. หน่วยงานพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณแล้วต้องมีความชัดเจนในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์</li> <li>3. การจัดอบรม ต้องดำเนินการในไตรมาสแรก โดยให้ส่วนกลางร่วมมือกับส่วนภูมิภาคจัดหาข้อมูลในการอบรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการอบรม เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสร้าง IQ ให้ลูกน้อย</li> </ol>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>2. เสริมสร้างสุขภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม ( กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/กรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/สปรส. = 100.1520 ล้านบาท</p> <p>2.1 ส่งเสริมสนับสนุนปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (กรมอนามัย 7.2406 ล้านบาท)</p> <p>2.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กรมอนามัย 15.1884 ล้านบาท)</p> <p>2.3 พัฒนาสมรรถนะครูและพี่เลี้ยงเด็ก (กรมอนามัย 4.1962 ล้านบาท)</p> <p>2.4 เสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า (กรมสุขภาพจิต/กรมการแพทย์ 21.4620 ล้านบาท)</p> <p>2.5 สนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวัย (กรมควบคุมโรค 7.0000 ล้านบาท)</p> <p>2.6 เสริมสร้างและสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (สปรส. 45.0648 ล้านบาท)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ลดมารดาตายและความพิการแต่กำเนิดทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดี แข็งแรง สมองดี มีพัฒนาการสมวัย</p> <p><b>แผนบูรณาการ 3 คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม</b></p> <p><b>แนวทางที่ :</b> สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5ปี)</p> <p><b>ตัวชี้วัดที่ 3</b> ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น</p> <p><b>แนวทางที่ 1</b> สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคงในชีวิต (เด็กปฐมวัย 0-5ปี)</p> <p><b>มาตรการ 2 :</b> เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของเด็กแรกเกิด/ปฐมวัย</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ :</b> 1. พัฒนาและขยายต้นแบบการให้บริการโภชนาการสตรีและเด็กในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ</p> <p>2.พัฒนาตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย</p> <p>3. พัฒนาชุดความรู้เพื่อส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน</p> <p>4.สำรวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กปฐมวัย (กรมอนามัย 17.0090 ล้านบาท)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ลดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย เด็กสูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง</p> <p><b>มาตรการ 3 :</b> ส่งเสริมความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ :</b> สร้าง “ครอบครัวคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเลี้ยงดู ส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามวัย (กรมอนามัย 8.9583 ล้านบาท)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ครอบครัว มีความรู้ ทักษะดูแลและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้สู่วัยเรียน</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 137,572,200 บาท</p> <p>กรมอนามัย 60,280,700 บาท</p>	<p>จากการทานอาหารเข้า การให้ความรู้เรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันลูก เป็นต้น</p> <p>4. กระจายข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจ</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการสาวไทยแก้มแดง และเข้าร่วมในโครงการนี้</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		กรมสุขภาพจิต 19,007,200 บาท กรมควบคุมโรค 7,000,000 บาท กรมการแพทย์ 6,219,500 บาท สำนักบริหารการสาธารณสุข 45,064,800 บาท	
	<b>การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น</b>	<b>นพ.ชินอรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต</b> <b>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี :</b> ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน <b>แผนงานที่ 1 :</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) <b>โครงการที่ 2 :</b> โครงการการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น <b>ตัวชี้วัดที่ :</b> 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน <b>ตัวชี้วัดระดับโครงการ :</b> 1. ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต 3. ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและความอบอุ่น <b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> วัยเรียนและวัยรุ่นมีศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง และมีคุณธรรมจริยธรรม <b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> วัยเรียนแข็งแรง ฉลาด เต็มโตสมวัย มีพฤติกรรมสุขภาพดี วัยรุ่นมีทักษะชีวิต ห่างไกลสิ่งเสพติด <b>เป้าหมายแผนบูรณาการ :</b> 1. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 2. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน <b>มาตรการ :</b> 1.1 เสริมสติปัญญา ทักษะเรียนรู้ สู่พฤติกรรมสุขภาพดี <b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> สป.สธ. สบรส. ก.สุขภาพจิต ก.อนามัย ก.ควบคุมโรค <b>เป้าหมาย :</b> เด็กได้รับการดูแลและแก้ไข เต็มโตสมวัย เข้มแข็งและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 1.2 การจัดบริการ	ควรจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยเรื่องนี้ สนข. ได้นำเข้าไปเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล่นแล้วเปิดจินตนาการ ในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมนี้ให้เข้าไปถึงศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน และวัด ภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญหานี้ ให้นำกิจกรรมต่างๆที่สร้างเสริมประสบการณ์และความรู้เข้าไปในสนามเด็กเล่น เช่น การผจญภัย การเล่านิทาน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ในห้องเรียน

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> สป.สธ. (สปรส.) ก.สุขภาพจิต ก.อนามัย ก.ควบคุมโรค</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นมิตร มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง</p> <p><b>วงเงิน</b> 127.0480 ล้านบาท</p> <p>2.1 สร้างโอกาสเอื้อสู่ความมั่นคงในชีวิต</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> ก.การแพทย์</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> เด็กป่วยและด้อยโอกาสได้รับการศึกษาและสามารถเข้าเรียนต่อในระบบ</p> <p>2.2 การบริหารจัดการ</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> ก.การแพทย์</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ (การตั้งครรรภ์ สารเสพติด ความรุนแรง และภาวะสมาธิสั้น) ได้รับการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ</p> <p><b>วงเงิน</b> 3.8605 ล้านบาท</p> <p>3.1 เสริมสร้างทักษะชีวิตและคุณธรรม</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> สป.สธ. สปรส. ก.อนามัย ก.ควบคุมโรค</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> นักเรียนตระหนักรู้ในการใช้สื่อทักษะชีวิต นำมาใช้ ปรับตัวได้ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์</p> <p>3.2 การเฝ้าระวัง</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :</b> สป.สธ. สปรส. ก.อนามัย ก.ควบคุมโรค</p> <p><b>เป้าหมาย :</b> วัยรุ่นได้รับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ และมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง</p> <p><b>วงเงิน</b> 93.5709 ล้านบาท</p> <p><b>รวมวงเงินทั้งสิ้น</b> 224.4794 ล้านบาท</p>	
	<p>1.2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ</p> <p>1.2.1 การพัฒนาศักยภาพ</p>	<p>นพ.สมยศ ศรีจารณัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น</p> <p>แผนงานระดับกระทรวงที่ 1 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข</p>	<p>ประธานฯ มอบหมายให้ CIPO พิจารณาการนำเสนอควรมี Framework เดียวกัน ใน</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
	<p>คนตามช่วงวัย ภาพรวม</p>	<p><b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจ</p> <p><b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ</p> <p><b>ประกอบด้วย 3 ผลผลิต</b> ได้แก่</p> <p>1. <b>ผลผลิต (Output) :</b> ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น</p> <p><b>มาตรการ 1</b> พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการดำรงชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)</p> <p><b>ประกอบด้วย 3 กิจกรรมสำคัญ</b> ได้แก่</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 1 :</b> โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ</p> <p>กิจกรรม สนับสนุนการประเมินคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น สร้าง/พัฒนานวัตกรรม สร้างคู่มือ แนวทางการดูแล สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อประเมิน คัดกรองสุขภาพ และภาวะสมองเสื่อม สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้มีนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผู้สูงอายุทุกคน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 2 :</b> โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน</p> <p><b>กิจกรรม :</b> อบรมแนวทางการส่งเสริมป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานโดยใช้กลไกทีมหมอครอบครัว</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย/ทีมสุขภาพ/ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ในการส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ชมรมผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานดูแลผู้สูงอายุโดยผ่าน Primary Care Team</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ</b> ส่วนกลาง</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 3 :</b> โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ</p> <p>กิจกรรม ประชุม คกก. พัฒนาระบบฯ ประชุมชี้แจงนโยบาย ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ติดตามประเมินผล พัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับกลุ่มพึ่งพิง LTOP สัมมนาเรื่องระบบการดูแลฯ และฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการจัดการดูแลสุขภาพฯ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ</p>	<p>โครงการย่อยทั้ง 4</p> <p>โครงการ และ แยก</p> <p>บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน</p> <p>ตามแต่ละหน้าที่</p> <p>รับผิดชอบ</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>ค่าเป้าหมาย : ผู้สูงอายุและผู้พิการ พื้นที่ดำเนินการ : 76 จังหวัด <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 73.5761 ล้านบาท</b></p> <p>กิจกรรมที่ 1 ส่วนกลาง วงเงิน 23.6000 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน...-...บาท รวม 23.6000 ล้านบาท กิจกรรมที่ 2 ส่วนกลาง วงเงิน 4.4688 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน...-...บาท รวม 4.4688 ล้านบาท กิจกรรมที่ 3 ส่วนกลาง วงเงิน 27.8753 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน 17.6320 ล้านบาท รวม 45.5073 ล้านบาท</p> <p><b>2. ผลผลิต (Output) :</b> ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต</p> <p><b>มาตรการ 1 :</b> สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 4 :</b> โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุไทย</p> <p><b>กิจกรรม :</b> ชี้แจงนโยบาย/ อบรมเพื่อเป็นวิทยากรและขับเคลื่อนโครงการ แก่บุคลากรในกรม และนอกกรมสุขภาพจิต / พัฒนา ผลิต และสนับสนุน องค์ความรู้และสื่อต่างๆ พัฒนาระบบงานในกรมสุขภาพจิต/นิเทศติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ถอดบทเรียน/สรุปผลการดำเนินงาน/ประชุมวิชาการประจำปี/รณรงค์สร้างความตระหนัก</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แนวทางการจัดการภาวะสมองเสื่อม และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากร / พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม/สนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุขให้สามารถประเมิน คัดกรอง ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตในสถานพยาบาลระดับ รพช/รพท/รพศ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผู้สูงอายุ 12 ล้านคน และ ผู้สูงอายุเขต 11 จำนวน 27 อำเภอ <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> พื้นที่นำร่องเขตสุขภาพละ 1 อำเภอ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 5 :</b> โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพโดยการป้องกันระดับทุติยภูมิในโรคและกลุ่มอาการผู้สูงอายุและความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ</p> <p><b>กิจกรรม :</b> ประชุมคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ อบรมติดตามแผนการดูแลผู้สูงอายุในเขตจังหวัด อบรมประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุ นิเทศติดตาม สร้างเครือข่าย ผลิตคู่มือ สื่อ และพัฒนาโปรแกรมคัดกรองประเมินผู้สูงอายุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คัดกรองและประเมิน Geriatric Syndromes พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> บุคลากรสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคทุกระดับ <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> 4 ภาค 12 เขตสุขภาพ หน่วยงานทุกระดับ <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 17.1517 ล้านบาท</b></p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>โครงการที่ 4 ส่วนกลาง วงเงิน 10.5723 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน...-...บาท รวม 10.5723 ล้านบาท</p> <p>โครงการที่ 5 ส่วนกลาง วงเงิน 6.5794 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน...-...บาท รวม 6.5794 ล้านบาท</p> <p><b>3. ผลผลิต (Output) :</b> ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น</p> <p><b>มาตรการ 1 :</b> เสริมสร้างคุณค่าและความอบอุ่นในวัยสูงอายุผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 6 โครงการ :</b> พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ</p> <p><b>กิจกรรม :</b> ชี้แจงนโยบาย/ อบรมเพื่อเป็นวิทยากรและขับเคลื่อนโครงการ แก่บุคลากรในกรม /พัฒนา ผลิต และสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อต่างๆ /พัฒนาระบบงานในหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต/นิเทศติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน/สรุปผลการดำเนินงาน/ประชุมวิชาการประจำปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงตนเองโดยการสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ / เพื่อให้มีการดูแลทางสังคมจิตใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง และญาติ หรือผู้ดูแล / เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ/ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุในระบบบริการปฐมภูมิและชุมชน</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย -</b> ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิก NCD และคลินิกสูงอายุใน โรงพยาบาลชุมชน  - ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดบ้าน/ติดเตียง) ที่อยู่ในชุมชน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ -</b> คลินิก NCD / คลินิกสูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพ 12 เขต  - ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน/ติดเตียง) ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 73.5761 ล้านบาท</p> <p>โครงการที่ 6 ส่วนกลาง วงเงิน 7.4953 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน.....-....บาท รวม 7.4953 ล้านบาท</p>	
	<p>4.2 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>4.3 LTC และ บูรณาการ 4 กระบวน</p> <p>4.4 ตำบลจัดการสุขภาพ</p>	<p>นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์</p> <p>นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย</p> <p>นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p><b>ผลลัพธ์(Outcome) :</b> มีเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้วยระบบการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้เท่าเทียม</p> <p><b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> ระบบบริการสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p><b>ผลผลิต (Output) 1 :</b> นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p><b>มาตรการ :</b> พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพช่องปาก ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 –2565 (บูรณาการ 10 หน่วยงาน 8 มหาวิทยาลัย)</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 1 :</b> พัฒนารูปแบบ/แนวทาง/เทคโนโลยี/นวัตกรรม การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก ในพื้นที่ต้นแบบ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> มีเทคโนโลยี/นวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก3 ประเด็น (การสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปากและสภาวะช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบ) ค่าเป้าหมาย ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ เข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรมบริการเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก พื้นที่ดำเนินการ 35 จังหวัดต้นแบบ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 2 :</b> พัฒนาระบบ กลไก และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม/ เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ค่าเป้าหมาย ผู้สูงอายุ3.5 ล้านคน (ร้อยละ 35)</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ทั่วประเทศ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 3 :</b> พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุน แกนนำภาคประชาชน (ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้ ผ่านกิจกรรมในชมรม ค่าเป้าหมาย 190,000 คน พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 4 :</b> ติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>ค่าเป้าหมายผู้ป่วยของโครงการรากฟันเทียมฯ 4,000 ราย ทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 99,776,800 บาท (ส่วนกลาง วงเงิน 99,776,800 บาท (สบช. กรม อ., กรม พ.))</p> <p><b>ผลผลิต (Output) 2 :</b> ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายวัยผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง</p> <p><b>มาตรการ:</b> พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 1 :</b> สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ/ผู้สูงอายุที่พิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พิการฯ ที่ติดบ้าน ติดเตียง พื้นที่ละ 300 คน จำนวน 3,900 คน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> กทม. และ 12 เขตสุขภาพ (สปรส. = 46.3097 ลบ. , กรมการแพทย์ = 6.8409 ลบ )</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 2 :</b> สร้าง/พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการ(Institutional care): ระบบดูแลรักษาใน</p>	



ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>สถานพยาบาล/ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในระยะกลางหรือระยะเปลี่ยนผ่าน(Intermediate care)  <b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง (Intermediate care) 3 Model คือ Model Intermediate care for older person, Model community hospital, Model home hospital  <b>พื้นที่ดำเนินการ</b> : ภาคตะวันออก ภาคกลาง (<i>กรมการแพทย์ = 4.7831 ลบ.</i>)  <b>กิจกรรมสำคัญ 3</b> : พัฒนาตำบลต้นแบบ(Long term care) เน้นการผลิต Caregiver Care manager และจัดทำ Care plan  <b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และสามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน  <b>ค่าเป้าหมาย</b> : ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาวในชุมชน จำนวน 190,000 คน  <b>พื้นที่ดำเนินการ</b> : ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานคร (<i>กรม อ. = 97.8725 ลบ.</i>)  <b>กิจกรรมสำคัญ 4</b> : สร้างความเข้มแข็งตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการโดยเน้นที่ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนและแกนนำภาคประชาชน  <b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน อสม.เฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และแกนนำภาคประชาชนในการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ  <b>ค่าเป้าหมาย</b> : 14,510 คน  <b>พื้นที่ดำเนินการ</b> : 7,255 ตำบล (<i>กรม สบส. = 23.0493 ลบ.</i>)  <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b> : วงเงิน 278,632,300 บาท (ส่วนกลาง 255,764,800 บาท ส่วนภูมิภาค 22,867,500 บาท)</p>	
	<p>2. คลินิกหมอครอบครัว PCC  2.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)</p>	<p>นพ.บุญชัย วีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3  <b>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี</b> : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม  <b>แผนงานระดับกระทรวงที่ 5</b> : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  <b>ผลลัพธ์ 5 ปี(Outcome)</b> : ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) จำนวน 3,250 แห่ง  <b>กิจกรรมสำคัญ</b> : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน  <b>วัตถุประสงค์</b> : 1. เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. เพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการปฐมภูมิ การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช</p>	<p>1. ควรมีความชัดเจนในการจัดการงบประมาณอุดหนุนรายหัว 150 บาท  2. เร่งวางระบบข้อมูลและตั้งคณะทำงานร่วม  3 ฝ่าย ระหว่าง สธ. กทม.และ สบส.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 2,005,713,300 บาท ส่วนกลาง วงเงิน 1,354,569,940 บาท ส่วนภูมิภาค วงเงิน 651,143,360 บาท	
	<b>4. Long Term Care</b> <b>4.1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง</b>	<b>นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์</b> <b>แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :</b> ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม <b>แผนงานระดับกระทรวงที่ 6 :</b> การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) <b>ตัวชี้วัดระดับโครงการ:</b> 1. จำนวนเครือข่ายวิชาการ/บริการสามารถให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ 2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 3. จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคอง <b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> ประชาชนได้รับการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบประคับประคองที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค <b>มาตรการ/keyword :</b> สำคัญเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ <b>1. ผลผลิต บริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ</b> <b>มาตรการ :</b> 1 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ <b>กิจกรรมสำคัญ :</b> 1. อบรมระยะสั้น หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมองที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะต้นลงสู่การปฏิบัติจริงในสถานบริการ <b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผู้ป่วยความจำเสื่อมบกพร่องระยะแรกได้รับการคัดกรองโดยแพทย์และพยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม (จำนวน 200 คน) <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> เขตบริการสุขภาพ 1 - 12 <b>2. พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู</b> <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูให้มีความครอบคลุม โดยเฉพาะในระยะรอยต่อช่วงจำหน่ายจากโรงพยาบาลกลับบ้าน <b>ค่าเป้าหมาย :</b> บุคลากร จำนวน 100 คน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ญาติ/ผู้ดูแล จำนวน 100 คน และประชาชน	ประธานมอบหมายให้กรมการแพทย์ศึกษาระบบ COC ของเขต 9 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบ Palliative Care ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>ทั่วไป จำนวน 100 คน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p>3. พัฒนาระบบบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การดำเนินงานบริการผู้สูงอายุสู่เครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุทุกแห่งในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 250 คน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> เขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p>4. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ ในเขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> จัดทำแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และวิจัยด้านผู้สูงอายุให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> บุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของจังหวัด ในเขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ 6 จำนวน 50 คน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> เขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p>5. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งด้านบริการ วิชาการ และพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 6 จำนวน 200 คน</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> เขตบริการสุขภาพที่ 6</p> <p>ส่วนกลาง วงเงิน 3,105,700 บาท ส่วนภูมิภาค - รวม 3,105,700 บาท</p> <p><b>2. ผลผลิต บริการทางการแพทย์ด้านการดูแลคนพิการ</b></p> <p>มาตรการ : 1. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการดูแลคนพิการ</p> <p>2. สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลคนพิการ</p> <p>6. บูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ (Family care team) และอาสาสมัคร/ ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (Care giver) ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนพิการ</p> <p>7. เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านสุขภาพคนพิการ (Project Manager) ให้มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการ การประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพคนพิการในภาพรวมของจังหวัด</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>ค่าเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพคนพิการ ทั่วประเทศ 152 คน พื้นที่ดำเนินการ : 76 จังหวัด</p> <p>8. พัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน วัตถุประสงค์ : พัฒนาเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ รพช./รพท.ให้ครอบคลุม 12 เขต และสามารถพัฒนาเป็นแม่ข่ายประจำเขตเพื่อขยายเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อลงสู่ รพช. ค่าเป้าหมาย : เครือข่ายบริการระบบการส่งต่อ 12 แห่ง พื้นที่ดำเนินการ : 76 จังหวัด</p> <p>9. พัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ค่าเป้าหมาย : บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทางด้านการศึกษา อปท. องค์กรด้านคนพิการและภาคีเครือข่าย ต่างๆ ทั่วประเทศ 400 คน พื้นที่ดำเนินการ : 76 จังหวัด</p> <p>ส่วนกลาง วงเงิน 3,500,000 บาท ส่วนภูมิภาค – บาท รวม 3,500,000 บาท ผลผลิต บริการทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาสแบบประคับประคอง มาตรการ : 1 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคอง 2. พัฒนามาตรฐานแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง</p> <p>10. อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย สำหรับ Nurse Coordinator NCDs วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายแก่พยาบาลที่ รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs หรือ Nurse Coordinator ค่าเป้าหมาย : พยาบาลที่รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs หรือ Nurse Coordinator ประมาณ 160 คน พื้นที่ดำเนินการ : 76 จังหวัด</p> <p>11. ประชุม 4<sup>th</sup> National Palliative and Hospice Care Conference วัตถุประสงค์ : พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ค่าเป้าหมาย : บุคลากรที่รับผิดชอบและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทั้งภาครัฐและ เอกชน จำนวน 1,500 คน พื้นที่ดำเนินการ : กรุงเทพมหานคร</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>12. พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กรมการแพทย์</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. ถ่ายทอดแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายได้รับการดูแลตามคุณภาพมาตรฐานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> 76 จังหวัด</p> <p>ส่วนกลาง วงเงิน 6,292,600 บาท ส่วนภูมิภาค -บาท รวม 6,292,600 บาท</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,898,300 บาท (ส่วนกลาง 12,898,300 บาท ส่วนภูมิภาค - )</b></p>	
	<p>5. UCEP/EMS โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ</p>	<p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรัตนราชธานี</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>แผนงานระดับกระทรวงที่ 7 : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ</p> <p>ตัวชี้วัดระดับโครงการ : ร้อยละของระบบ ECS / ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป</p> <p><b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ</p> <p><b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> ประชาชนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลดลง</p> <p>ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่</p> <p><b>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายของศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ (หลักสูตร Emergency &amp; Trauma Administration Unit) ในระดับเขต และระดับจังหวัด</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท การดำเนินงานของศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ</p> <p>2. พัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการคุณภาพการบริบาลผู้บาดเจ็บในระดับเขต ระดับจังหวัด</p> <p>3. มีแนวทางในการบริหารจัดการและประสานก้ากับการดูแลผู้บาดเจ็บ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> 1. ผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2. ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในกรณีปกติและภาวะภัยพิบัติและเสียชีวิต</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง กรมการแพทย์</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 1,000,000 บาท</p>	<p>1. ควรมีการซ่อมแผนรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินภาวะภัยพิบัติ</p> <p>2. จะเชื่อมระบบ ambulance และ ER เข้าด้วยกันได้อย่างไร</p> <p>3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ</p> <p>4. มาตรการในการทำงานมีความพร้อมแต่ยังขาดงบประมาณเพื่อรองรับการซ่อมแผน</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p><b>2. การบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ในการเตรียมความพร้อมรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. พัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและในโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ</p> <p>3. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ (HOPE)</p> <p>4. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทั้งในภาวะปกติ (General CLS) และภาวะพิเศษ (Special CLS)</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> 1. ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการดูแลรักษาด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเหมาะสม</p> <p>3. โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ (HOPE) ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเหมาะสม</p> <p>4. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือในการดูแลรักษาด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติอย่างเหมาะสม และครอบคลุม</p> <p>5. ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งในกรณีปกติและภาวะภัยพิบัติ</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง กรมการแพทย์</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 2,000,000 บาท</p> <p><b>3. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. พัฒนาเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปให้ครอบคลุม 12 เขต</p> <p>2. รพศ./รพท.พัฒนาตนเองเป็นแม่ข่ายประจำเขตและขยายเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อลงสู่ รพช. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาาระบบสารสนเทศในการรับส่งต่อ</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>คำเป้าหมาย : ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการดูแลและมีระบบการส่งต่ออย่างต่อเนื่องเหมาะสม</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : เขตบริการสุขภาพ 1-12 กรมการแพทย์</p> <p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 1,000,000 บาท</p> <p>4. โครงการแนวทางการรับส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ One-Stop-Service One-day Surgery Referral Model</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเครือข่ายสุขภาพในระดับตติยภูมิ โดยการประสานส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>คำเป้าหมาย : เกิดต้นแบบระบบการส่งต่อ One Stop Service Referral Model</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : เขตบริการสุขภาพ 1-12 กรมการแพทย์</p> <p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 454,100 บาท</p> <p>5. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉินและส่งต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการปฐมพยาบาล การค้นหาจุดเสี่ยง ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และส่งต่อระหว่างเครือข่าย ระดับเขต</p> <p>3. เพื่อจัดทำ pre-post hospital care ในระดับจังหวัด และระดับเขต</p> <p>4. ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5. เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ รพช.แม่ข่าย 91 แห่ง</p> <p>6. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ ระดับจังหวัด</p> <p>7. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ในระดับจังหวัด และระดับเขต</p> <p>8. เพื่อยกระดับการรักษาโดยระบบแพทย์ทางไกล ระดับจังหวัด</p> <p>คำเป้าหมาย : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : เขตบริการสุขภาพ 1-12 สบรส. 10.6987 ลบ</p> <p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 10,698,700 บาท</p> <p>6. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 4.0 ภูมิภาคตะวันออก</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออก</p> <p>คำเป้าหมาย : เครื่องส่งสัญญาณภาพและติดตามตำแหน่ง GPS และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Monitor)</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดชลบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 6 สบรส. 7,000,000 บาท</p> <p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 7,000,000 บาท</p> <p>งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,152,800 บาท (ส่วนกลาง 4,454,100 บาท ส่วนภูมิภาค 17,698,700 บาท)</p>	
	<p>6. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>6.1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ</p>	<p>นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12</p> <p>เป้าหมาย 20 ปี : ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>แผนงานระดับกระทรวงที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดระดับโครงการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 100 : 76 จังหวัด )</li> <li>ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ ที่ครบวงจรและมีเอกภาพ (ร้อยละ 100)</li> </ol> <p><b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทันต่อสถานการณ์</li> <li>จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง</li> </ol> <p><b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ ที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ผลผลิต (Output) :</b> พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้ทันสถานการณ์</p> <p><b>มาตรการ 1 :</b> การป้องกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p><b>มาตรการ 2 :</b> พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินและการมีระบบปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่</b></p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 1 :</b> พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 2 :</b> โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>งบประมาณ EOC อาจไม่เพียงพอ ควรดำเนินการจัดตั้งระบบผ่าน สคร. ไปก่อน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ บุคลากรของทีมในศูนย์</p>



ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและสั่งการการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> จำนวนครั้งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 3 :</b> โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมเฝ้าระวัง ตระหนักรู้สถานการณ์ และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบครบวงจร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง และ 76 จังหวัด</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ 4 :</b> โครงการนิเทศติดตาม ประเมินผลงานการดำเนินงานระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายระบบ PHEM ในทุกระดับ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ร้อยละของบุคลากรเครือข่าย PHEM ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง และ 76 จังหวัด</p> <p><b>กรมควบคุมโรค</b> ส่วนกลาง 188,140,600 บาท ส่วนภูมิภาค - บาท</p> <p><b>สำนักบริหารการสาธารณสุข</b> ส่วนกลาง - บาท ส่วนภูมิภาค 109,223,800 บาท</p> <p><b>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</b> ส่วนกลาง 8,605,100 บาท ส่วนภูมิภาค - บาท</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 305,969,500 บาท</p> <p>ส่วนกลาง 196,745,700 บาท , ส่วนภูมิภาค 109,223,800 บาท</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
	<p>7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร</p> <p>7.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์</p>	<p>นางสาวรวงคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>แผนฯ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>แผนงานระดับกระทรวงที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข</p> <p>ตัวชี้วัดระดับโครงการ : จัดทำมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพสอดคล้องกับระดับสากล</p> <p>ผลลัพธ์ (Outcome) : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร</p> <p>มาตรการ / keyword สำคัญ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม</p> <p>งบประมาณภาพรวมประเทศ 1,192 ล้านบาท</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข 98 ล้านบาท</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 71,725,600 ล้านบาท</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22,005,800 ล้านบาท</p> <p>กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4,770,000 ล้านบาท</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้นอยู่ที่ส่วนกลาง</p> <p>ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่</p> <p>1. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์</li> <li>2. พัฒนาห้อง Lap</li> <li>3. พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ</li> </ol> <p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามี 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนากลไกการอนุญาตวิจัยนวัตกรรมยาชีววัตถุ</li> <li>2. พัฒนาระบบการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้วิจัย</li> </ol> <p>กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรยกระดับความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์</li> <li>2. มอบกรมวิทย์ แจกแจงรายการผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน</li> </ol>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>1. พัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทย งบประมาณรวม 98,501,400 บาท</p> <p><b>2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร</b> กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรร 40 ล้านบาท อยู่ในช่วงกลางน้ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำ Thai Herbal Pharmacopoeia</li> <li>2. พัฒนาการตรวจยายาฆ่าแมลงที่มีในผักและผลไม้</li> <li>3. คุณภาพของสมุนไพรไทย</li> </ol> <p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18 ล้านบาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาสถานที่การผลิตผักและผลไม้</li> <li>2. การกำกับดูแลคุณภาพความปลอดภัยของผักและผลไม้</li> </ol> <p>งบประมาณรวม 41,798,800 บาท งบประมาณรวมทั้งโครงการ 140,300,200 บาท</p>	
	7.2 โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ	<p>นพ.รชชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p><b>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี :</b> ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p><b>แผนฯ 12 :</b> ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p><b>แผนงานระดับกระทรวงที่ 10 :</b> ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข</p> <p><b>ตัวชี้วัดระดับโครงการ :</b> สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ</p> <p><b>ผลลัพธ์ (Outcome) :</b> ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มมากขึ้น และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสูงขึ้น</p> <p><b>มาตรการ /keyword สำคัญ :</b> สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ</p> <p>ประกอบด้วยแผนบูรณาการ 3 แผนงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</li> </ol>	- ประธานฯ มอบหมายให้ สบรส. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดภายในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่</p> <p><b>1. โครงการ Wellness City ครัววงจร (ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยต้นแบบ บางเตชะ)</b>  <b>ผลผลิต (Output) :</b> เกิดชุมชนต้นแบบในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  <b>มาตรการ :</b> การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  <b>กิจกรรมสำคัญ :</b> ปรับปรุงศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย  <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ชุมชน  <b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผลิตภัณฑ์และบริการจากสมุนไพรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนภูมิภาค (เขต 6 จังหวัดปราจีนบุรี)  <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 18,400,000 บาท  ส่วนกลาง      วงเงิน .....-..... บาท  ส่วนภูมิภาค   วงเงิน 18,400,000 บาท</p> <p><b>2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ</b>  <b>ผลผลิต (Output) :</b> สถานพยาบาล และสถานบริการสุขภาพมีมาตรฐานในระดับสากล สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  <b>มาตรการ :</b> สร้างมาตรฐานสู่ระดับสากล และเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  <b>กิจกรรมสำคัญ :</b> สถานบริการสุขภาพ ได้รับ  การส่งเสริม พัฒนาและการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล (เช่น HA JCI) / พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล / จัด Package tour สุขภาพ และจัดตั้ง Wellness City แบบครัววงจร  <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับบริการด้านการแพทย์ และบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานระดับสากล  <b>ค่าเป้าหมาย :</b> สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเชิงการแพทย์ และบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระจายรายได้สู่ภูมิภาค  <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง  <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 7,614,300 บาท  ส่วนกลาง      วงเงิน 7,614,300 บาท  ส่วนภูมิภาค   วงเงิน - บาท</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>2. แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่</p> <p>1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระหว่างประเทศ</p> <p><b>ผลผลิต (Output) :</b> สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล</p> <p><b>มาตรการ :</b> ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการด้านการแพทย์ และบริการสุขภาพ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ :</b> พัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระหว่างประเทศ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศด้านการแพทย์ และบริการสุขภาพให้แก่สถานพยาบาล และสถานบริการเพื่อสุขภาพ</p> <p><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ผู้ประกอบการ และสถานพยาบาล มีขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์ และบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการแพทย์ และบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น</p> <p><b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 3,271,900 บาท</p> <p>ส่วนกลาง      วงเงิน    3,271,900 บาท</p> <p>ส่วนภูมิภาค    วงเงิน .....-..... บาท</p> <p>2. โครงการบูรณาการบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่ประชาคมโลกแบบครบวงจร</p> <p><b>ผลผลิต (Output) :</b> มีฐานข้อมูลธุรกิจบริการสุขภาพ 2 ฐาน (ฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และฐานข้อมูลผู้ให้บริการ/ผู้ดำเนินการ)</p> <p><b>มาตรการ :</b> ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ</p> <p><b>กิจกรรมสำคัญ :</b> การบูรณาการบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่ประชาคมโลกแบบครบวงจร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ มีความรู้ ความเข้าใจ ลดทัศนคติทางลบ และลดแรงต้านอันอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ ในข้อกำหนดและพระราชบัญญัติสถานประกอบการ</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  <b>คำเป้าหมาย :</b> มีระบบบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนกลาง  <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 14,727,800 บาท            ส่วนกลาง วงเงิน 14,727,800 บาท            ส่วนภูมิภาค วงเงิน - บาท</p> <p><b>3. แผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ</b>            ประกอบด้วย 1 โครงการ ได้แก่</p> <p><b>1. โครงการพัฒนาการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตราด</b>  <b>กิจกรรม :</b> พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตราด  <b>ผลผลิต (Output) :</b> 1. หน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูด จ.ตราด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล            2. รายได้จากบริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3. อัตราการป่วยรายใหม่ และป่วยตายจากโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่            เกาะและแหล่งท่องเที่ยวลดลง  <b>มาตรการ :</b> สร้างเสริมสุขภาพและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และยกระดับการบริการสุขภาพสู่นานาชาติ  <b>กิจกรรมสำคัญ :</b> จัดหาครุภัณฑ์ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น  <b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนางานสาธารณสุขทางทะเล การสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ เพิ่มค่า และยกระดับ            การบริการสู่นานาชาติ (Innovation System for Value Based Economy)  <b>คำเป้าหมาย :</b> จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นจากบริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว  <b>พื้นที่ดำเนินการ :</b> ส่วนภูมิภาค (เขต 6 จังหวัดตราด)  <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น :</b> วงเงิน 7,095,000 บาท            ส่วนกลาง วงเงิน - บาท            ส่วนภูมิภาค วงเงิน 7,095,000 บาท  <b>งบประมาณรวมทั้งโครงการ 51,109,000 บาท (ส่วนกลาง 25,614,000 บาท ส่วนภูมิภาค 25,495,000 บาท)</b></p>	

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
	<p>9.1 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (migrant health)</p> <p>9.1.1 : การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</p>	<p>นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง</p> <p>แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ</p> <p>โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (migrant health)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง</p> <p>ตัวชี้วัดระดับโครงการ : สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ</p> <p>ผลลัพธ์ (Outcome) : พื้นฐานประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์</p> <p>มาตรการ / keyword สำคัญ : สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว</p> <p>เป้าหมายแผนบูรณาการ</p> <p>ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศและนานาชาติ</p> <p>ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p> <p>มาตรการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ได้</li> </ol> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สป.สธ. (สปรส.)</p> <p>เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในส่วนภูมิภาค</li> </ol> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สป.สธ. สปรส.</p> <p>เป้าหมายคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์</p> <p>รวมวงเงินทั้งสิ้น 5.7300 ล้านบาท</p>	<p>การยกเลิก พ.ร.บ. ต่างด้าว 2 ฉบับและมี พ.ร.บ. ต่างด้าวใหม่ มีผลให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดต้องเข้า MOU โดยแรงงานต่างด้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต้องได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพหรือระบบประกันสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามนโยบายความมั่นคง</p>
	<p>9.1.2 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)</p>	<p>นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ</p> <p>โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (migrant health)</p>	<p>ด้านควบคุมโรคจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p><b>ตัวชี้วัดที่</b> : 1.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  1.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> : 1. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนด  2. สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ</p> <p><b>เป้าหมายแผนบูรณาการ</b> : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่</p> <p><b>มาตรการ</b> :</p> <p>1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีมาตรฐาน</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> : สป.สธ. (สปรส.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</p> <p>2. การส่งเสริมเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ/เฝ้าระวังและการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> : สป.สธ. (สปรส.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> : ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมโรคได้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักลงทุน</p> <p>3. เพิ่มการเข้าถึงในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> : สป.สธ. (สปรส.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> : แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเข้าถึงบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน</p> <p>4. บูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ</p> <p><b>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b> : สป.สธ. (สปรส.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> : จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและการจัดบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายประชากรต่างด้าว รวมถึงเกิดการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งบุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดำเนินการ จึงต้องการให้กรมควบคุมโรค และอย. ร่วมมือกันบูรณาการการทำงาน ให้เป็น one stop service</p>



ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		รวมวงเงินทั้งสิ้น 649.2185 ล้านบาท	
	9.1.3 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	<p>นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ</p> <p>โครงการที่ 32 : โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (migrant health)</p> <p>ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่ลดลง</p> <p>ตัวชี้วัดระดับโครงการ : 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC ได้รับการพัฒนา</p> <p>1.2 การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและความมั่นคงในพื้นที่ EEC มีความก้าวหน้าอย่างน้อยไม่ เกินร้อยละ 70</p> <p>ผลลัพธ์ (Outcome) : พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพและเพียงพอและมีการลงทุนเพิ่มขึ้น</p> <p>มาตรการ / keyword สำคัญ : การพัฒนาความเป็นเลิศการให้บริการระบบสาธารณสุขรวมทั้งบริการอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>เป้าหมายแผนบูรณาการ : พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพและเพียงพอและมีการลงทุนเพิ่มขึ้น</p> <p>มาตรการ : 1. สนับสนุนงบประมาณ (งบลงทุน) เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุข</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สป.สร. (สปรส.)</p> <p>เป้าหมาย : มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านในสถานบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>วงเงิน 248.987 ล้านบาท</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมควบคุมโรค</p> <p>เป้าหมาย : ประชากรที่อาศัยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการสำรวจสุขภาพหรือเข้ารับบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 30</p> <p>วงเงิน 6.0000 ล้านบาท</p> <p>3. การเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมอนามัย</p> <p>เป้าหมาย : ประชากรที่อยู่รอบเขตอุตสาหกรรมได้รับการเฝ้าระวังป้องกันดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มี</p>	<p>อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่มีผลต่อเนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่เข้า ครม. โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ได้ปรากฏในเล่มข่าวคาดเดาแล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการให้รองรับ EEC และ 2) โครงการพัฒนาอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งในการพัฒนาดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด</p>

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		ผลกระทบต่อสุขภาพ วงเงิน 3.1400 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 258.1270 ล้านบาท	
	<b>10. Green &amp; Clean Hospital</b> <b>10.1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>นพ. ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย</b> <b>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี :</b> ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <b>แผนฯ 12 :</b> ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน <b>แผนงานระดับกระทรวงที่ 4 :</b> การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม <b>ผลลัพธ์ 5 ปี (Outcome) :</b> มีระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในสถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อประชาชนได้รับการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม <b>มาตรการ / keyword สำคัญ :</b> ประเทศมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน <b>ผลลัพธ์ ปี 2561 :</b> 1. สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีระบบการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 3. คุณภาพน้ำบริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน <b>มาตรการ :</b> 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการทางกฎหมาย 2. เสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากขยะและสิ่งแวดล้อม 4. สร้างความร่วมมือพหุภาคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนตามแนวทางพระราชบัญญัติเพื่อจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค 6. ส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ <b>กิจกรรมสำคัญ ได้แก่</b> 1. พัฒนาระบบการจัดการ การควบคุมกำกับ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านขยะและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย 3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและ	มอบหมาย สบรส. พิจารณาลำดับ ความสำคัญของแต่ละ จังหวัด

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ	ประเด็น	ข้อเสนอแนะ
		<p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>4. พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังป้องกันและจัดการภัยสุขภาพจากขยะและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม</p> <p>5. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกระดับในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</p> <p>6. การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา</p> <p>7. ส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : วงเงิน 88,918,400 บาท</b></p> <p>ส่วนกลาง วงเงิน 57,076,160 บาท</p> <p>ส่วนภูมิภาค วงเงิน 37,242,240 บาท</p>	
	<p>10.2 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ GREEN &amp; CLEAN Hospital</p>	<p>นพ.รชชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>แผนงานระดับกระทรวงที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ</p> <p>ผลลัพธ์ 5 ปี (Outcome) : ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>มาตรการ / keyword สำคัญ : พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ</p> <p>ผลลัพธ์ ปี 2561 : โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด</p> <p>มาตรการ : 1. พัฒนาระบบโครงสร้างโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการให้บริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ</p> <p>3. พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN &amp; CLEAN Hospital</p> <p>กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช</p> <p><b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น : 179,482,100 บาท</b></p> <p>ส่วนกลาง วงเงิน 10,367,000 บาท</p> <p>ส่วนภูมิภาค วงเงิน 169,115,100 บาท</p>	<p>ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่</p>

**สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

1. ร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คณะต่างๆ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- 3.ชี้แจง แนวทางดำเนินงาน และกรอบเงินการจ้ดสรรงบประมาณจ่ายรายจ่ายประจำปีฯ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เมื่องบประมาณผ่านการพิจารณาภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 2,3 (ประมาณวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
4. แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดมาตรการ และแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของรัฐบาล